



เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. มอบของขวัญ จัด 3 โปรโมชันความสุขเพื่อคนไทยทั่วประเทศ มอบส่วนลดที่หัก 50% ชวนท่องเที่ยวไปพักผ่อนที่บ้านพักรับรองของ กฟผ. และลุ้นเที่ยวฟรีกับ กฟผ. พร้อมส่งต่อความสุขด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ ENGY ชุดใหม่ และตื่นตาไปกับแสง สี เสียง ในกิจกรรม Music at the Museum เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อความสุขของคนไทย สอบถามและจองรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ - 31 ม.ค.2562...●

ด้าน บมจ.ริชชีเพลซ 2002 (RICHY) หลังอัปเดตแบรนด์ The Rich ลูฟฟรีเมียม ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่อย่างล้นหลาม เล่นเอาบอสใหญ่ **อาภา อรรถบูรณ์วงศ์** ยิ้มกว้างเพราะเรียกได้ว่ามาถูกทาง ถูกที่ ถูกเวลา และถูกทำเลก็ได้...●

ขอปรบมือรัวๆ ให้กับ **กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย** ล่าสุด ภาณุกองอมรฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่ต้นแบบจังหวัดระยองเมื่อไม่นานมานี้ พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวน 1 ล้านบาทแก่ภาคราตร จุลชาติ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลอย่างน้อย 50% ในระยะเวลา 10 ปี...●

เช่นเดียวกับ **รถไฟฟ้าบีทีเอส** เดินหน้าปรับเปลี่ยนการบริการ เพื่อเข้าสู่ยุคสังคมปลอดเงินสด หรือนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ ปรับเปลี่ยน เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียวให้เป็นแบบจอสัมผัสทั้งระบบรวม 250 ตู้ และเพิ่มตู้จำหน่ายตั๋วที่สามารถใช้ธนบัตรจ่ายอีก 50 ตู้ พร้อมจับมือระบบบีทีเอสเพย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย นำระบบคิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ มาใช้ในการจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ซึ่งสามารถจ่ายได้ทั้งระบบบีทีเอสเพย์ และผ่านแอปโมบายล์แบงก์กิงทุกธนาคาร...●

ด้าน **การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)** ได้เปิดที่ทำการใหม่ของการไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางนา และการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงนวลจันทร์ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา และการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว เปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้านครหลวงเขตนวลจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป...●

ปิดท้ายด้วยข่าวดีจาก **บมจ.ปตท.** เดินหน้าลดภาระค่าเชื้อเพลิงของรถโดยสารที่ให้บริการกับประชาชน โดยขยายระยะเวลาให้ส่วนลดฯ ก๊าซ NGV จนถึง 31 มี.ค.2562 และมอบของขวัญปีใหม่จากเกษตรกรไทย ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station 1 ม.ค. 2562...●